

บาท/ดอลลาร์เช้านี้ เปิด 32.36 บาท แนวโน้มแข็งค่า กรอบ 32.25-32.45 บาท

* บาท/ดอลลาร์เปิดตลาดเช้าวันนี้ ที่ระดับ 32.36 บาท แข็งค่าขึ้นจากช่วงปิดสิ้นวันทำการก่อนที่ระดับ 32.45 บาท แนวโน้มแข็งค่า โดยเงินบาทยังคงไม่มีทิศทางชัดเจน ล่าสุดเคลื่อนไหวแข็งค่าอิงไปทิศทาง การฟื้นตัวของตลาดหุ้นและค่าเงินของเอเชีย แม้จะยังเห็นเงินทุนต่างชาติกลับมาในตลาดไทย คาดกรอบวันนี้ 32.25-32.45 บาท และกรอบเงินบาทรายสัปดาห์ 32.15-32.65 บาทต่อดอลลาร์

* นายจิตพล พุกษามะธานันท์ ผู้อำนวยการอาวุโส ฝ่ายวิจัยตลาดทุน บริษัทหลักทรัพย์ไทยพาณิชย์ จำกัด (SCBS) กล่าวว่า ในช่วงคืนที่ผ่านมา แม้อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลจะถูกลดลงด้วยข่าวสงครามการค้าแต่หุ้นในกลุ่มพลังงาน สาธารณูปโภค และเทคโนโลยีกลับฟื้นตัวขึ้น ส่งผลให้ดัชนี S&P500 ปรับตัวบวกขึ้น 0.4% สวนทางกับหุ้นยุโรปอย่าง Euro Stoxx 600 ที่ปรับตัวลงต่อ 2.7%

* ด้านตลาดการเงินอื่น ๆ ส่วนใหญ่จะไม่ได้กังวลกับสงครามการค้าครั้งใหม่นี้มาก เช่น ราคาน้ำมันดิบเบรนท์ที่บวกต่อเนื่องติดกันเป็นวันที่สี่อีก 5.9% หลังจากสต็อกน้ำมันดิบเพิ่มขึ้นในอัตราที่ลดลง เช่นเดียวกับบอนด์ยีลด์สหรัฐฯอายุ 10 ปีที่ทรงตัวในระดับ 0.63%

* ส่วนตลาดเงิน ก็มีความเคลื่อนไหวไม่มากเช่นกัน เห็นได้จากเงินดอลลาร์ที่ฟื้นตัวขึ้นเพียง 0.2% เมื่อเทียบกับสกุลเงินหลัก แม้ในช่วงห้าวันทำการที่ผ่านมามีแรงขายสกุลเงินที่เกี่ยวข้องกับการเคลื่อนไหวของราคาน้ำมันลงราว 1.0% ขณะเดียวกันก็เริ่มเห็นสกุลเงินตลาดเกิดใหม่ตอกเบียดสูงในเอเชียอย่างรูเปี่ยอินโดนีเซีย (IDR) และริงกิตมาเลเซีย (MYR) ฟื้นตัวกลับมาบ้างแล้ว

* ส่วนของเงินบาท ยังคงไม่มีทิศทางที่ชัดเจนโดยล่าสุดเคลื่อนไหวแข็งค่าอิงไปทิศทาง การฟื้นตัวของตลาดหุ้นและค่าเงินของเอเชียแม้จะยังเห็นเงินทุนต่างชาติกลับมาในตลาดไทย

* ระยะสั้น เชื่อว่าควรจับตาแรงกดดันจากความกังวลเรื่องสงครามการค้าครั้งใหม่ระหว่างสหรัฐฯและจีน ซึ่งอาจสร้างความผันผวนได้บ้างแม้คาดว่าจะไม่มีผลกระทบเพิ่มเติมกับทิศทางทางการค้าปัจจุบันมากนัก

* ในระยะถัดไป แนะนำจับตาไปที่การรายงานตัวเลขเศรษฐกิจในฝั่งสหรัฐฯโดยเฉพาะอย่างยิ่งในวันศุกร์ ว่าตลาดหุ้นจะตอบรับอย่างไรกับภาพตลาดแรงงานที่อ่อนแอลงอย่างชัดเจนครั้งนี้

* ดัชนีดอลลาร์ ล่าสุดอยู่ที่ 99.38 จากช่วงปิดสิ้นวันทำการก่อนที่ 99.48

* ณ วันที่ 30 เม.ย. นักลงทุนต่างชาติขายสุทธิในตลาดหุ้นไทย -2,159.15 ล้านบาท

* ณ วันที่ 30 เม.ย. นักลงทุนต่างชาติขายสุทธิในตลาดตราสารหนี้ไทย -99.69 ล้านบาท

* ธปท.รายงานอัตราแลกเปลี่ยนเงินบาทเทียบกับดอลลาร์ ณ วันที่ 30 เม.ย. 32.362 บาท ต่อ 1 ดอลลาร์

Source: Bisnews

ส่วนค้าและบริหารเงิน ฝ่ายบริหารเงิน ต่อ 2200, 2210-2214

ข้อมูลนี้ถูกจัดทำขึ้นจากการรวบรวม วิเคราะห์และการคาดการณ์ ซึ่งข้อมูลนี้อาจถูกเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า และแม้ว่าธนาคารจะใช้ความพยายามที่ดีที่สุดในการจัดทำข้อมูลนี้ แต่ธนาคารไม่รับรองความถูกต้องและความสมบูรณ์ของข้อมูล ข้อมูลนี้มิใช่คำแนะนำหรือคำชี้ชวนเพื่อการทำธุรกรรมใด ๆ ธนาคาร และ/หรือผู้จัดทำข้อมูลไม่รับผิดชอบในความเสียหายใด ๆ ที่ตามที่เกิดขึ้นไม่ว่าโดยทางตรง หรือโดยทางอ้อม อันเนื่องมาจากการนำข้อมูลนี้ไปใช้